

# ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปลผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมือง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๖๗๗ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แจ้งผลการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปลผลการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓



ศูนย์โควิดฯ มท.

## โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๖๗๗

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แจ้งผลการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๕๘๓๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย



สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๕๕๓๕

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

**ผลประชุม สปก.ศบค.**  
**ประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕**

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ผู้อำนวยการ สปก.ศบค. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

**๒. ผลการประชุม**

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	<p>๑.๑ ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามที่ สธ. เสนอ โดยในภาพรวมของไทย มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด และการระบาดของโรคเข้าสู่ระยะ Declining รวมถึงอัตราการครองเตียงระดับ ๒ - ๓ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สธ. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) การเตือนภัยโควิด - 19 เป็นระดับ ๓ ทุกจังหวัด ทั้งนี้ กลุ่ม ๖๐๘ หรือกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ให้เลี่ยงการรวมกลุ่มกับคนจำนวนมาก</p> <p>๒) ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางที่ สธ. กำหนด โดยแนะนำให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเท่านั้น</p> <p>๓) ให้ทุกจังหวัดที่มีการอนุญาตให้สถานบริการสถานบันเทิง เข้มงวดการตรวจสอบตามมาตรการก่อนอนุญาตให้เปิดดำเนินการ</p> <p>นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดการดำเนินกิจการ/กิจกรรมใดๆ โดยนำเป้าหมายหรือปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากการบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดสู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) มาพิจารณาประกอบเพื่อให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและ</p>	<p>ทุกจังหวัด ✓</p> <p>ศธ.</p> <p>ทุกจังหวัด ✓</p> <p>ทุกหน่วยงาน ✓</p>	

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>เหมาะสม ทั้งนี้ ให้ สธ. กำกับและสื่อสารสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน</p> <p>๒) ขอให้ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบัน และพิจารณาผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามที่ สธ. กำหนด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนมิติด้านเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ</p> <p>๓) ขอให้ สธ. กำกับติดตามภาพรวมสถานการณ์ หากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่หลังจากการเปิดภาคเรียนแบบ On site รวมทั้งประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อ หลังจากมีการเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๔) ขอให้ทุกภาคส่วนออกมาตรการและสื่อสาร มาตรการในการดูแลตนเองที่เข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติตามได้ เช่น สธ. ที่กำหนดมาตรการ "2U" และ "3พ" ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 โดยให้กำหนดตามมิติที่หน่วยงาน มีภารกิจรับผิดชอบหลัก</p>	<p>ศปก.มท. ✓</p> <p>สธ.</p> <p>ทุกภาคส่วน ✓</p>	
		<p>๑.๒ ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยวทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก อาทิ</p> <p>๑) จำนวนผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๕ ตามคำขอรวม ๒๔,๕๓๕ คน โดยจำนวนผู้เดินทางจริงระหว่างวันที่ ๑ - ๒๑ พ.ค. ๖๕ รวม ๓๖๗,๔๔๙ คน</p> <p>๒) จำนวนผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก ผ่านจุดผ่านแดนถาวร ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๕ เป็นชาวต่างชาติจากประเทศมาเลเซียมากที่สุด ทั้งนี้ สำหรับจุดผ่านแดนที่มีผู้เดินทางมากที่สุด คือ (๑) บ้านคลองลึก จ.สระแก้ว (๒) สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๑ จ.หนองคาย และ</p>	<p>ศปก.กก.</p> <p>ศปก.มท. ✓</p>	

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>(๓) อ.เสเตา จ.สงขลา            ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ดำเนินการ ดังนี้            ๑) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน            ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบ Thailand Pass            (TP) ให้รองรับ ๔ ภาษา ในการประชุม สปก.ศบค.            ครั้งต่อไป            ๒) ขอให้ สปก.กก. สื่อสารสร้างความเข้าใจ            แก่ทุกหน่วยงานและประชาชน โดยเฉพาะ            มาตรการที่คนไทยไม่ต้องลงทะเบียน TP            เพื่อเข้าราชอาณาจักร ทางอากาศ และทางบก            (ชาวต่างชาติยังคงต้องลงทะเบียน TP)</p>	<p>กรมการ            กงสุล/สพร.             สปก.กก.</p>	
		<p>๑.๓ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการตาม            มาตรการ Thai Stop Covid++ โดยใช้ QR Code            ในการกำกับ (E - Certificate) ประกอบด้วย            ๑) สถานประกอบการประเมินตัวเอง ๒) ประชาชน            ประเมิน และ ๓) เจ้าพนักงานตรวจ ส่วนใหญ่            จะใช้ที่สถานประกอบการประเมินตนเองและ            เจ้าพนักงานประเมินผลและติดตามกำกับ            แนวทางการประเมินจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง            กับมติ ศบค. และมาตรการของ สธ. อย่างสม่ำเสมอ            เช่น มาตรการการเว้นระยะห่าง มาตรการของ            พนักงาน มาตรการระบายอากาศ หรือมาตรการช่อง            ลูกค้ำ ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะให้ใช้ TSC+            กับสถานบันเทิงให้มีความเข้มงวดมากกว่า            ร้านอาหารหรือสถานประกอบการทั่วไป</p>	<p>สปก.ศบค.</p>	
		<p>๑.๔ ที่ประชุม สปก. ศบค. รับทราบมาตรการ            ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง            การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ของกรมบัญชีกลาง            ดังนี้ ๑) ยกเลิกมาตรการค่าปรับร้อยละศูนย์            ๒) แนวทางปฏิบัติของผู้รับเหมาที่ผิดสัญญาหรือ            ไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดสามารถ            บอกลีกสัญญาได้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ            การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม. ๑๐๓            และ ๓) สำหรับการส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจาก</p>	<p>กรมบัญชี            กลางและ            ส่วนราชการ            ที่เกี่ยวข้อง</p>	

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ขาดแรงงานหรือปัจจัยอื่นใดที่เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 ให้ปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด - 19 รายละเอียด ตามหนังสือ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลว. ๑๐ ก.ย. ๖๓ ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้วย		
		๑.๕ ให้ สปก. กค. พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเปิดใช้ท่าอากาศยานเชียงราย เนื่องจากมีความพร้อมในการเปิดใช้งานแล้ว	สปก.กค.	
๒.	การบริหารจัดการวัคซีน	ให้ สธ. และ มท. เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันในบางพื้นที่การฉีดวัคซีนยังมีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม อาจนำปัจจัยความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข้ามาพิจารณาในการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ในพื้นที่	สธ./มท. /	

**หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง**

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ

๒. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน

สปก.ศบค.

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการประชุม ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล  
ประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. ด้วย ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลาเนียม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/รองผู้อำนวยการ (๑) ของศูนย์บูรณาการฯ เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	ที่ประชุมศูนย์บูรณาการฯ รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. ตามที่เสนอ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม พบประวัติดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว และการทำกิจกรรมร่วมกัน การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ไม่พบเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามมีกลุ่ม Cluster เดิมที่น่าเป็นกังวล คือ กลุ่ม Cluster ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีจำนวน ๖ กลุ่มซึ่งมากที่สุด	กทม.	
๒.	การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข	๒.๑ ที่ประชุมศูนย์บูรณาการฯ รับทราบรายงานการให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ในรูปแบบ Home Isolation (HI) และ OP with Self – Isolation ตามที่เสนอ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๕ มีจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในระบบการรักษาในรูปแบบ HI ทั้งหมด ๑๙,๐๙๗ ราย และรูปแบบ OP with Self – Isolation จำนวน ๓,๓๓๙ ราย	กทม.	
		๒.๒ ที่ประชุมศูนย์บูรณาการฯ รับทราบรายงานสถานการณ์เตียงในโรงพยาบาลในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ตามที่เสนอ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๕ มีจำนวนผู้ป่วยที่ครองเตียงรวมทุกระดับทั้งหมด ๖,๐๔๗ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔ ของจำนวนเตียงทั้งหมด)	กทม.	
๓.	การบริหารจัดการวัคซีน	ที่ประชุมศูนย์บูรณาการฯ รับทราบรายงานการฉีดวัคซีนในพื้นที่ กทม. ตามที่เสนอ จากฐานข้อมูลการฉีดวัคซีน MOPH – IC ของ สธ. โดยข้อมูล	กทม.	



ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ผลการให้บริการ ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๕ กทม. มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ - ๔ ในพื้นที่ กทม. รวมทุกกลุ่มเพิ่มเติมจำนวน ๑๗,๔๓๕ โดส โดยมีจำนวนการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๔ มากที่สุด		

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข รวมถึง การแยกกักตัว การส่งตัว การรักษาดูแลผู้ติดเชื้อ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและ/หรือครอบครัว รวมทั้งการบริหารจัดการความพร้อมทางการแพทย์และโรงพยาบาล
๓. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน

ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕